



การสร้างวัฒนธรรม

No Gift Policy

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การปลูกจิตสำนึกหรือการสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

ตามประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy

รายละเอียดผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	
<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขชานา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้มีประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดทำสื่ออินโฟกราฟฟิก (Infographic) ประกาศเจตนารมณ์ ฯ ดังกล่าวบนหน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พร้อมทั้งสื่อสารประกาศเจตนารมณ์ฯ ให้หน่วยงานภายในสังกัด และบุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติการให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดในการดำเนินงานดังนี้</p>	
1.	การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี <p>มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จัดให้มีการประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดนโยบายและทิศทางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และบรรยายแนวทางการบริหารงาน นโยบายการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเพื่อต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ นโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของมหาวิทยาลัยที่มีการเปลี่ยนแปลงและสวัสดิการต่างๆ ที่บุคลากรได้รับ การชี้แจงแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานอื่นในสถาบันอุดมศึกษาและข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ว่าด้วยธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2566 และการประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566</p>



เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

งดรับ งดให้ของขวัญ

ในปี 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ขอประกาศว่าตนเองและเจ้าหน้าที่ของทุกภาคในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในก่อน / ขณะ / หลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ศาส.พนิตีย์ สุขขานา
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

คลิกเพื่อดูสำเนาละเอียด



2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะด้านการบริหารงาน ของผู้บริหารระดับต้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้จัดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะด้านการบริหารงานของผู้บริหารระดับต้น เมื่อวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มาแคนน์ รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารระดับต้นจำนวน 52 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พณีย์ สุขชานา อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดงาน และให้นโยบายในการด้านการบริหารงาน ตลอดจน ความรู้ด้านจริยธรรมในฐานะผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริวรรณ แจ่มจิตร รองอธิการบดี อาจารย์พวงรัตน์ เชื้อรบ ชาญสศพัซร์ ผู้ช่วยอธิการบดี และดร.เศกสิทธิ์ ปักชี ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมในโครงการ

โดยวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารระดับต้น และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ตระหนัก และทราบถึงรายละเอียดของกฎ ระเบียบ ประกาศ สำหรับผู้บริหารระดับต้นในการปฏิบัติงาน ธรรมาภิบาลและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส แนวทางการประพฤติตนทางจริยธรรม ตลอดจนการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เรื่อง ประมวลจริยธรรมของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี พ.ศ.2566 เพื่อให้บุคลากรสามารถนำหลักเกณฑ์ตามประมวลจริยธรรมไปใช้ในการปฏิบัติตนและรักษาคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือปฏิบัติโดยรวมถึงแนวทางการปฏิบัติตนทางจริยธรรม (Do's & Don'ts) ข้อควรทำและไม่ควรทำ และการปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 โดยเป็นเอกสารเผยแพร่ในการจัดโครงการ ดังปรากฏใน QR-Code



ภาษาไทย



ภาษาอังกฤษ

3. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (คบม.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์ สุขขาวนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ได้มีการถ่ายทอด และมอบนโยบายในการสื่อสารกับบุคลากรของ มหาวิทยาลัย โดยผ่านผู้บริหารทุกระดับ จึงได้นำเข้าระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (คบม.) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และได้มีการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 10 หน่วยงาน ในการดำเนินการตามประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฉบับลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566

